

# ปริทรรศน์

## PERISCOPE

### ข่าวทั่วไป

#### โอนโรงเรียนประชาบาลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันให้กระทรวงศึกษาธิการโอนโรงเรียนประชาบาล ซึ่งมีจำนวนประมาณ 24,000 โรงเรียน ไปให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน การโอนดังกล่าวนี้จะเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามการโอนนี้จะทำได้ทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดพร้อมที่จะรับโอนแล้ว จึงจะทำการโอนให้ แต่ทั้งนี้ยังคงให้กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านวิชาการต่อไป ส่วนบรรดาครูในโรงเรียนประชาบาลประมาณ หนึ่งแสนคน ซึ่งเคยเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะต้องโอนไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนสิทธิในกรณีเป็นสมาชิกคุรุสภาของบรรดาครูที่โอนไปนี้ จะได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาใหม่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาขององค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น ทั้งหลายมีสิทธิเป็นสมาชิกของคุรุสภาได้เช่นกัน

#### การสำรวจสร้างท่าเรือภาคใต้

ตามที่รัฐบาลดำริจะจัดสร้างท่าเรือ ณ จังหวัดภาคใต้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งสินค้าออกเช่น ติบุก และยาง และเพื่อประหยัดค่าขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้นั้นสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเปิดเผยว่า บัณฑิต ธนาคารโลกและบริษัท Transportation Consultant Inc. และองค์การ เอ. ไอ. ที. ได้จัดทำรายงานการสำรวจเบื้องต้นเสนอต่อรัฐบาลไทยว่า โครงการสร้างท่าเรือที่จังหวัดสงขลานั้นเหมาะสำหรับท่าเรือน้ำลึกมากที่สุดใภาคใต้ และกำหนดว่าจะต้องสิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 20.8 ล้านดอลลาร์ โดยจะกู้จากต่างประเทศได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 และผ่อนชำระคืนใน

ระยะ 30 ปี เมื่อก่อสร้างเสร็จครบตามโครงการแล้วกำหนดว่าท่าเรือนี้จะทำรายได้สุทธิประมาณปีละ 1.2 ล้านดอลลาร์ และจะช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพ ฯ กับจังหวัดภาคใต้อีกประมาณปีละ 1.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับการปรับปรุงท่าเรือขนาดเล็กนั้นควรจะดำเนินการที่จังหวัดปัตตานี หรือภูเก็ต ซึ่งจะต้องใช้เงินเพื่อการนี้ประมาณ 513,029 ดอลลาร์ และ 750,470 ดอลลาร์ ตามลำดับ

### การสำรวจเพื่อพัฒนาท่าเรือกรุงเทพและการสำรวจเพื่อเตรียมการสร้างท่าเรือศรีราชา

กระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ตกลงจ้างสำนักวิศวกรรมเนเคโก แห่งกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจเพื่อพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ฯ สัญญาจ้างสำรวจนี้มีระยะเวลา 9 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา (4 พฤศจิกายน 2507) อนุสนธิของการจ้างสำรวจครั้งนี้เนื่องมาจากการที่รัฐบาลไทยได้ว่าจ้างสำนักงานวิศวกรรมแห่งเดียวกันนี้สำรวจเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาสร้างท่าเรือที่แหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2504 และผู้สำรวจได้รายงานว่าสมควรที่จะดำเนินการสร้างท่าเรือใหม่ ณ สถานที่ดังกล่าวโดยด่วน แต่อย่างไรก็ตามการสำรวจในครั้งนั้นยังมิได้ทำการสำรวจสมรรถกวิสัยของท่าเรือกรุงเทพ ฯ ว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นได้เพียงใด ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินการสร้างท่าเรือใหม่ที่ศรีราชา รัฐบาลจึงเห็นสมควรที่จะได้ทำการสำรวจท่าเรือกรุงเทพ ฯ ว่าสามารถพัฒนาได้มากที่สุดทั้งด้านการขยายท่าเรือและด้านปริมาณสินค้าที่จะรับได้ในภายหลังเสียก่อน เพื่อที่จะให้เกิดการประสานงานระหว่างโครงการทั้งสองอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับการสร้างท่าเรือใหม่ที่ศรีราชานั้น ตามรายงานการสำรวจของสำนักงานวิศวกรรมเนเคโก แจ้งว่าควรจะได้ก่อสร้างให้สำเร็จเพื่อดำเนินการได้ในระยะ 8—10 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2530 นั้น ปริมาณสินค้าขาเข้าและขาออกจะเพิ่มขึ้นกว่า 7 ล้านตัน ซึ่งเป็นการสมควรที่จะได้มีการสร้างท่าเรือใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ภายในปี พ.ศ. 2515 และกะประมาณว่าการก่อสร้างท่าเรือใหม่นี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ

45 ล้านเหรียญดอลลาร์ ในการสำรวจเพื่อเตรียมสร้างท่าเรือแห่งนี้นั้นรัฐบาลได้เสนอขอความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติเพื่อกำเนินการด้านวิศวกรรม และกองทุนพิเศษสหประชาชาติได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือแล้วในวงเงิน 641,368 ดอลลาร์ โดยรัฐบาลไทยต้องออกสมทบอีกประมาณ 390,137 ดอลลาร์ และอีกร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ การสำรวจเพื่อเตรียมสร้างท่าเรือใหม่นี้จะเริ่มเมื่อทางกระทรวงคมนาคมได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานวิศวกรรมเนเคโกในเรื่องการปรับปรุงขยายท่าเรือกรุงเทพ ฯ เสร็จสิ้นแล้วคือประมาณปี พ.ศ. 2509 ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการสร้างท่าเรือใหม่

### ค่าเสียหายของทางหลวงและชลประทานเนื่องจากอุทกภัย

กรมทางหลวงแผ่นดินรายงานให้ทราบถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยคราวนี้ว่า กรมทางหลวงแผ่นดินจะต้องใช้เงินเพื่อซ่อมแซมถนนบางสายซึ่งใช้การไม่ได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 17 ล้านบาท สำหรับความเสียหายตามรายงานของกรมชลประทานนั้น ปรากฏว่าจะต้องใช้เงินเพื่อซ่อมแซมถึง 15 ล้านบาท และเนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้เกิดขึ้นโดยมิได้ประมาณการไว้ล่วงหน้า กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติจึงไม่มีงบประมาณพอเพียงจำต้องขอทบพิเศษมาดำเนินการโดยด่วน ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบให้สำนักงานประมาณพิจารณาดำเนินการต่อไป

### เนื้อที่นาที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย

รายงานข่าวจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรแจ้งว่า เนื้อที่นาที่ถูกน้ำท่วมมีเฉพาะทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ไม่มีท่วม จำนวนเนื้อที่นาในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือมีรวมทั้งสิ้น 39 ล้านไร่เศษ ในจำนวนนี้ถูกน้ำท่วมเสีย 1,994,021 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 5 ของเนื้อที่นา แต่เป็นที่คาดหมายว่านาที่ถูกน้ำท่วมดังกล่าวคงจะไม่เสียหายทั้งหมด กล่าวคือคงจะมีต้นข้าวเหลือ

บ้างหลังจากน้ำลดแล้ว จังหวัดที่นาถูกน้ำท่วมมากที่สุดได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถูกน้ำท่วม 5.79 แสนไร่เศษ หรือประมาณร้อยละ 35 ของเนื้อที่นาของจังหวัด จังหวัดลพบุรีเป็นที่สอง คือนาถูกน้ำท่วมประมาณ 2.18 แสนไร่เศษ หรือร้อยละ 32 ของเนื้อที่นาของจังหวัด ส่วนจังหวัดอื่นๆ น้ำท่วมไม่เกินร้อยละ 10 ของเนื้อที่นาของแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดปทุมธานี อ่างทอง เป็นต้น

### เสนอให้มีการเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรม

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ศกนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ได้เสนอรายงานการสำรวจตามสัญญาของบริษัท International Development and Engineering Associates ให้คณะรัฐมนตรีทราบตั้งมีความสำคัญว่า เพื่อให้รายได้ของประชาชาติโดยเฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4 ต่อปี รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นพิเศษ โดยจะหวังพึ่งความเจริญทางด้านเกษตร เหมือนแร่ และบริการต่างๆ เท่านั้นย่อมไม่ได้ รายงานนี้เสนอว่าจะต้องเพิ่มมูลค่าผลิตทางอุตสาหกรรมจาก 7,300 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2505 เป็น 26,800 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2517 หรือเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 เท่าในระยะเวลา 12 ปี คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะผู้แทนขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ให้ดำเนินการพิจารณาศึกษารายละเอียดของรายงานของบริษัทดังกล่าวนี้ เพื่อประมวลเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคือไป

### ปรับปรุงที่ดินผ่านอุตสาหกรรมรังสิต

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดเขตอุตสาหกรรมขึ้นโดยจัดซื้อที่ดินบริเวณรังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อสร้างเป็นเขตอุตสาหกรรมนั้น ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ อันประกอบด้วยผู้แทน

สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการชุดนี้ได้ร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณาถึงการปรับปรุงที่ดินบริเวณนี้ว่าควรจะถมที่ดินหรือสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ลุ่ม นอกจากนี้ยังได้พิจารณาสร้างสาธารณูปการอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ดำเนินการอุตสาหกรรมในการปรับปรุงดังกล่าวนี้ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะได้เสนอรายละเอียดให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในปี พ.ศ. 2509 นี้ ส่วนการอนุมัติให้โรงงานอุตสาหกรรมมาดำเนินการในเขตนี้ นั้น จะได้พิจารณาโดยละเอียดตามประเภทของอุตสาหกรรมต่อไป

### ศูนย์เครื่องมือกลที่สงขลา

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ลงนามใน ข้อตกลงกับรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลขึ้นที่จังหวัดสงขลา ตามโครงการช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือกลในการสร้างทางหลวงในจังหวัดภาคใต้เป็นระยะเวลา 3 ปี ค่าใช้จ่ายในการสร้างศูนย์เครื่องมือกลที่จังหวัดสงขลา นี้ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 8—15 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

### รัฐจะเข้าควบคุมการประกันชีวิตและประกันภัย

เพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันชีวิตและประกันภัยได้มีหลักประกันที่มั่นคงขึ้น และเพื่อที่จะป้องกันการเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินการล้มเหลวของบริษัทประกันชีวิตและประกันภัย รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงเศรษฐกิจการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการประกันชีวิตและพระราชบัญญัติควบคุมวินาศภัยขึ้น ซึ่งทางกระทรวงเศรษฐกิจก็ได้ยกร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ขณะนี้กำลังรอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญอยู่ เสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ก็คือ

รัฐบาลมีสิทธิเข้าควบคุมบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในช่วงของกฎหมายได้อย่างใกล้ชิด โดยจะวางกฎเกณฑ์มิให้บริษัทดังกล่าวนำเงินที่เรียกเก็บเป็นเบี้ยประกันของประชาชนไปลงทุนหรือใช้จ่ายอย่างเสี่ยงต่อการขาดทุน แต่จะต้องนำไปลงทุนในรูปที่มั่นคงเช่นการซื้อพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาล หรือลงทุนในบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่รัฐบาลเห็นชอบแล้วว่ามี ความมั่นคงพอ นอกจากนี้รัฐบาลจะมีส่วนในการควบคุมและตรวจบัญชีการใช้จ่ายของ บริษัทเหล่านี้อีกด้วย

### โครงการควบคุมป้องกันกัมมันตภาพรังสี

รัฐบาลมีโครงการที่จะจัดตั้งหน่วยควบคุมป้องกันอันตรายและให้ความปลอดภัยในการใช้กัมมันตภาพรังสีชนิดต่าง ๆ เช่น รังสีเอกซ์ รังสีไอโซโทป และรังสีโคบอลต์ เป็นต้น งานของหน่วยนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นการเตรียมการณ่วล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเตรียมการและสงครามปรมาณู โครงการนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก และจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการวางแผนควบคุมและป้องกันการใช้รังสี และจัดส่งเครื่องมือต่าง ๆ เกี่ยวกับการนี้มาให้เป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนสำนักงานนั้นคำริจะจัดตั้งขึ้นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจะทำงานประสานกับองค์การพลังงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งเป็นหน่วยผลิต

### หน่วยสันติภาพใหม่

รายงานข่าวจาก กรมวิเทศสหการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ แจ้งว่า สหรัฐอเมริกาได้ติดต่อมายังรัฐบาลไทยว่า ได้จัดตั้งหน่วยสันติภาพใหม่ขึ้นอีกประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานอุตสาหกรรมและการช่าง ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปแต่ยังมีความแข็งแรงสามารถปฏิบัติการได้อย่างดี การช่วยเหลือของหน่วยสันติภาพใหม่นี้มุ่งช่วยเหลือเฉพาะบริษัทเอกชน โดยจะขอรับเงินก้อนเท่ากับเงินเดือน

คนงานในประเทศส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะได้จ่ายให้เป็นเงิน  
เดือนสมทบ โดยฝากสะสมไว้ในบัญชีของแต่ละบุคคลในสหรัฐอเมริกา สำหรับเรื่องการ  
ติดต่อกับบริษัทเอกชนที่ต้องการความช่วยเหลือประเภทนี้ อาจจะมอบให้เป็นหน้าที่ของ  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

### การประชุมพัฒนาการรถไฟของ ECAFE

องค์การ ECAFE ได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาการรถไฟระหว่างชา  
จีน ณ ศาลาสันติธรรม ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม—2 พฤศจิกายน ค.ศ.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์  
ประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการรถไฟในประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาค  
เอเชียอาคเนย์ หัวข้อสำคัญของการประชุมครั้งนี้ได้แก่การพิจารณาหาวิธีการที่จะใช้รถไฟ  
รางเดี่ยวที่มีอยู่แล้วให้ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยไม่ต้องสร้างรางคู่ ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ  
ประมาณมากขึ้น และเรื่องความจำเป็นที่จะต้องใช้หัวรถจักรดีเซลเพิ่มขึ้นเนื่องจากเชื้อเพลิง  
จากฟืนและถ่านหินกำลังขาดแคลนลงทุกที ในการประชุมนี้มีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่  
เฉพาะด้านจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมรวม 20 ประเทศ

### การประชุมพัฒนาทรัพยากรทางน้ำ ของ ECAFE

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2507 องค์การ ECAFE ได้จัดให้มีการประชุมระหว่าง  
ชาติเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรทางน้ำ ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ ศาลาสันติธรรม โดยมีผู้แทนจาก  
ประเทศต่าง ๆ มาเข้าร่วมประชุมรวม 23 ประเทศ การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาวิธี  
การสงวนกักเก็บน้ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ โดยสม่า  
เสมอ เพื่อเป็นเครื่องช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่ประเทศ และเพิ่มรายได้ของประชาชนอันจะ  
นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในที่สุด

## ข่าวคณะรัฐประศาสนศาสตร์

### การสัมมนาว่าด้วยทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ

เพื่อสนับสนุนนโยบายการเร่งรัดพัฒนาประเทศของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษา และวิจัยขั้นสูงในสาขาวิชาการบริหารราชการเห็นสมควรที่จะดำเนินการในอันที่จะช่วยเพิ่ม พูนทรรณะและส่งเสริมปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในสาขาต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องและให้บังเกิดผลโดยเต็มที่ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาว่าด้วยทฤษฎีและแนวความคิดใน การพัฒนาประเทศขึ้น โดยจะทำพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ต่อจากนั้น จะได้ดำเนินการสัมมนาในตอนบ่ายของวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ติดต่อกัน ไปจนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๐๘ หัวข้อสัมมนาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ มีรวม ๒๓ หัวข้อ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ ทั้งในทางราชการและธุรกิจมาเป็นคณะผู้อภิปรายประมาณ ๑๐๐ ท่าน

### วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ ลงทะเบียน

๑๔.๐๐-๑๔.๕๐ พิธีเปิดสัมมนา

ประธาน : พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

รายงาน : ศาสตราจารย์มาลัย หุวะนันทน์

๑๕.๑๐-๑๗.๐๐ กระบวนการพัฒนา I : บทนำ

ผู้นำอภิปราย : ดร. อมร รักษาสัตย์

ผู้อภิปราย : ศาสตราจารย์ชูป กาญจนประกร                      ดร. ประชุม โฉมฉาย

ดร. ประสาท หลักศิลา

เอกสาร : Riggs, *Reflection on Development*



## วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๗

๑๓.๐๐-๑๔.๕๐ การบริหารการพัฒนา I : ทฤษฎีของศาสตราจารย์ริกส์

ผู้นำอภิปราย : ศาสตราจารย์ ชุม กาญจนประกร

ผู้อภิปราย : ดร. เกษม สุวรรณกุล ดร. ถวัช มกรพงศ์ นายไสรจ  
สุจริตกุล ดร. อมร รักษาสัตย์เอกสาร : Riggs, *Administration in Developing Countries*

๑๕.๑๐-๑๗.๐๐ การพัฒนาทางการเมือง I : ปัญหาทางการเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา

ผู้นำอภิปราย : ดร. กระมล ทองธรรมชาติ

ผู้อภิปราย : ดร. สมศักดิ์ ชูโต ม.ร.ว. จันทรม คิริโชค จันทรทัต  
นายดำรง แก้ววิเชียรเอกสาร : Almond & Coleman, *The Politics of Developing Areas*Pye, *Personality and Nation Building*

## วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๗

๑๓.๐๐-๑๔.๕๐ การบริหารการพัฒนา II : ศึกษาแบบอียิปต์

ผู้นำอภิปราย : ดร. นิพนธ์ ศศิธร

ผู้อภิปราย : ดร. ชำนาญ ยุวบูรณ์ นายเกียรติ ชนกุล นายชุมพล  
สวัสดิยากร ดร. อมร รักษาสัตย์เอกสาร : Sutton (ed.), *Problems of Politics and Administration in  
Thailand*Riggs, "Thailand," *Ecology of Public Administration*

บทความที่เกี่ยวกับการบริหารของไทย ของ Mosel, Siffin

และ Riggs

๑๕.๑๐-๑๗.๐๐ การพัฒนาทางสังคม I : การศึกษาพัฒนาการกับการพัฒนาทางการเมือง

ผู้นำอภิปราย : ดร. ธนู แสงศักดิ์

ผู้อภิปราย : ศาสตราจารย์กำแหง พลังกูร ศาสตราจารย์สุใจ เหล่าสุนทร  
ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ดร. เอกวิทย์ ณ ถลางเอกสาร : Clark, *Education Steps Up Living Standards*Platt, *Toward Strategies of Education*Reiller & Morphet, *Comparative Education*

## วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗

๑๓.๐๐—๑๔.๕๐ การพัฒนาทางสังคม III : การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ผู้นำอภิปราย : นายประเสริฐ แยมกลิ่นพุง

ผู้อภิปราย : ดร. ประสาท หลักศิลา นางเทวี รัชตานนท์  
นายกรีช เกตุแก้ว นายสุวิทย์ ยี่งวรพันธ์เอกสาร : Moore, *Social Change*Hoselitz, *Social Aspects of Economic Growth**American Sociological Review* (June, 1964)

๑๕.๐๐—๑๗.๐๐ การพัฒนาทางสังคม II : การศึกษาพัฒนาการจากแง่จิตวิทยา

ผู้นำอภิปราย : ศาสตราจารย์ ละม้ายมาศ ศรีทนต์

ผู้อภิปราย : ดร. อุดม เรียงสุวรรณ ดร. สุรางค์ โค้วตระกูล  
ดร. สมพร บัวทอง ดร. จรรยา จินายนเอกสาร : McClelland, *The Achieving Society*

McClelland, "Motivational Patterns in Southeast Asia

with Special Reference to the Chinese Case"

## วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗

๑๓.๐๐—๑๔.๕๐ การพัฒนาทางการเมือง II : การเมืองกับการบริหารในประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย : ดร. เกษม สุวรรณกุล

ผู้อภิปราย : พ.อ. (พิเศษ) ปราบการ กุวนารณนุรักษ์ นายจรูญ สุภาพ  
นายพงศ์เพ็ญ ศกุนตภักย์ นายบุญวัฒน์ วิสกุลเอกสาร : Riggs, *Bureaucrats and Political Development*Riggs, *Cabinet Politicians in Thailand*Darlings, *Articles*

๑๕.๐๐—๑๗.๐๐ การพัฒนาทางสังคม IV : มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศ

ผู้นำอภิปราย : ศาสตราจารย์ เสนาะ ตันบุญยืน

ผู้อภิปราย : ศาสตราจารย์ บัญชา มินทรขินทร์ ศาสตราจารย์ พุทธทรัพย์  
นพวงศ์ ณ อยุธยา นายเสน่ห์ จามริก นายสังเวียน  
อินทวิชัย

เอกสาร : Kerr, *The Uses of the University*

รายงานสัมมนาเรื่องปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

### วันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๓

๑๓.๐๐—๑๔.๕๐ การพัฒนาทางการเมือง III : สื่อมวลชนกับการพัฒนาทางการเมือง

ผู้อภิปราย : ดร. เกษม ศิริสัมพันธ์

ผู้อภิปราย : นายวิลาศ มณีวัต นายประหยัด ศ. นาคะนาท  
ดร. ธิดา ชาลีจันทร์ นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์

เอกสาร : Pye (ed.), *Communication and Political Development*

๑๕.๑๐—๑๗.๐๐ การพัฒนาทางสังคม V : การผสมผสานทางวัฒนธรรม

ผู้อภิปราย : นายสุเทพ สุนทรเกสัช

ผู้อภิปราย : ดร. จารุก อัมโยก นางสาวจำเรียง ภาวิจิตร นายประเสริฐ  
แย้มกลิ่นพึง นายทศิตยา สุวรรณะชฎ

เอกสาร : Steward, *Theory of Culture Change*

Beals, "Acculturation"

Nash & Obin (ed.), *Psycho-Cultural Factors in Asia*

*Economic Growth*

Broom, *et al.*, "Acculturation: An Exploratory Formulation"

### วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๓

๑๓.๐๐—๑๔.๕๐ การพัฒนาทางการเมือง IV : การศึกษาวิเคราะห์การเมืองของ  
ประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย : นายเกษชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์

ผู้อภิปราย : ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช    ดร. เสริญ ศรีกสิพันธ์  
 ดร. ธวัช มกรพงศ์    นายระบิล นานากุล

เอกสาร : *Wilson, Politics in Thailand*  
*Insor, Thailand : A Political, Social and Economic Analysis*

๑๕.๑๐—๑๗.๐๐ การพัฒนาเศรษฐกิจ I : หลักการทั่วไป

ผู้นำอภิปราย : ดร. อำนวย วีรวรรณ

ผู้อภิปราย : ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์    นายบุญชนะ อัศถาการ  
 ดร. สละ ทศานนท์    นายประหยัด บุรณศิริ

เอกสาร : *Hirschman, The Strategy of Economic Development*  
*Meier, Economic Development : Theory, History and Policy*

วันอังคาร ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๗

๑๓.๐๐—๑๔.๕๐ การพัฒนาเศรษฐกิจ II : ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวความคิดของเฮเกน

ผู้นำอภิปราย : ดร. ศรีปริญญา रामโกมุท

ผู้อภิปราย : ดร. วีระ บิตรีชาติ    ดร. ชัย กาญจนาคม    นายกำจร สติรกุล  
 นายชวลิต ธนะชานันท์

เอกสาร : *Hagen, Planning Economic Development*  
*Hagen, On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins*  
*Hagen, "How Economic Growth Begins: A Theory of Social Change"*

๑๕.๑๐—๑๗.๐๐ การพัฒนาทางสังคม VI : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามแผน

ผู้นำอภิปราย : นายพัทธา สายห

ผู้อภิปราย : ดร. เกษม ศิริสัมพันธ์ นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์

นายปภาอารยะ สุวรรณเทมีย์ นางสมศรี กัณฑ์มาลา

เอกสาร : Moor, *Social Change*

Barnett, *Innovation*

Lippitt, *The Dynamics of Planned Change*

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๘

๑๓.๐๐—๑๔.๕๐ การพัฒนาเศรษฐกิจ III : เทคนิคในการวางแผนพัฒนาโดยวิธีคณิตศาสตร์

ผู้นำอภิปราย : ดร. ชินวุธ สุนทรสิมะ

ผู้อภิปราย : ดร. เสนาะ อุณากุล ดร. วิญญู วิจิตรวาทการ

ดร. พิมพ์ จิตต์หมั่น นายชาญ วงศ์สาทร

เอกสาร : ECAFE, *Programming Technique*

Chinawoot Soonthornsima, *A Macroeconomic Model for Economic Development of Thailand*

๑๕.๑๐—๑๗.๐๐ การพัฒนาทางสังคม VII : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทย

ผู้นำอภิปราย : นายทิตยา สุวรรณชะงู

ผู้อภิปราย : ม.จ. หอึงพูนพิศมัย จิตกุล นางสาวเฉลิมศรี ธรรมบุตร

นายนิคม จันทรวิฑูร นายพัทธา สายห

เอกสาร : บทความของ Heine-Geldern, Benedict, Goldsen, Ayal,

Embree, Pfanner & Ingersoll และ Sitton

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม ๒๕๐๘

๑๓.๐๐—๑๔.๕๐ การบริหารการพัฒนา III : หลักการบริหารการพัฒนา

ผู้นำอภิปราย : ดร. อาษา เมฆสวรรค์

ผู้อภิปราย : ศาสตราจารย์ เกษม อุทยานิน ศาสตราจารย์ ชูบ กาญจน-

ประกร นายตัญญู บุนนาค นายชูชาติ ประมุขผล

เอกสาร : Swerdlow (ed.), *Development Administration*  
 Heady & Stokes (ed.), *Papers in Comparative  
 Public Administration*

๑๕.๑๐—๑๗.๐๐ การพัฒนาเศรษฐกิจ IV : การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

ผู้นำอภิปราย : ดร. เสนาะ อุณากร

ผู้อภิปราย : ดร. อรัญ ธรรมโน ดร. ไชยรงค์ ชูชาติ ดร. ศรีปริญญา  
 รามโกมุท นายมนตรี บริสุทธิ์

เอกสาร : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, *แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
 ระหว่างระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๐๔—๒๕๐๖ และถึง พ.ศ. ๒๕๐๙*  
 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, *แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๐๔—๒๕๐๙*  
 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, *แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.  
 ๒๕๐๗—๒๕๐๙*

วันอังคาร ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๐๘

๑๓.๐๐—๑๔.๕๐ การพัฒนาทางสังคม VIII : การพัฒนาอนามัย

ผู้นำอภิปราย : นายแพทย์ บุญ สุวรรณศรี

ผู้อภิปราย : นายแพทย์ ประชุม อินทร์มพรรย์ นายแพทย์ จรัส ยามะรัต  
 นายแพทย์ มนัสวี อุณหันท์ ดร. สิริพันธ์ โลจายะ

๑๕.๑๐—๑๗.๐๐ การพัฒนาทางการเมือง V : การปกครองท้องถิ่น

ผู้นำอภิปราย : นายดำรง แก้ววิเชียร

ผู้อภิปราย : นายวิศิษฐ์ ไชยพร นายนิจ หิญชีระนันท์  
 ดร. อาษา เมฆสุวรรณ นายชุมพล สวัสดิ์วิทยากร

เอกสาร : Maddiok, *Democracy, Decentralization and Development*  
 Alderfer, *Local Government in Developing Countries*  
 บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นของ  
 ไทย

## วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๐๘

๑๓.๐๐-๑๔.๔๐ การพัฒนาทางสังคม IX : การพัฒนาชุมชน

ผู้นำอภิปราย : นายสุกิจ จุลละนันท์

ผู้อภิปราย : นายสวนีย์ ทองนพ นายอาชวัน วายวานนท์  
นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ นายอารี วงศ์อารยะเอกสาร : จอมพล ถนอม กิตติขจร, แนวทางพัฒนาชุมชน  
กรมพัฒนาชุมชน, คู่มือพัฒนาการชุมชน*Batten, Communities and Their Development**Batten, Training for Community Development**Santoy, The Organization of a Community Development  
Programme*

๑๔.๕๐-๑๖.๓๐ กระบวนการพัฒนา II : บทสรุป

ผู้นำอภิปราย : ดร. ธวัช มกรพงศ์

ผู้อภิปราย : ดร. สมศักดิ์ ชูโต นายเสน่ห์ จามริก นายฉัตร บุนนาค  
นายโอฬาร ไกรฤกษ์เอกสาร : Staley, *The Future of Under-developed Nations**Milikan & Blackmer, The Emerging Nations*

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ พิธีปิดสัมมนา

ประธาน : พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ ร่วมรับประทานอาหาร

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่รับเชิญมาร่วมเป็นคณะผู้อภิปราย หน่วยราชการ วงการธุรกิจ ตลอดจนสื่อมวลชนต่างๆ อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดดำเนินการสัมมนานี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเอเชียในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และบริษัทเอลโซ่ แสตนด์การ์ด อีสเทิร์น จำกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่ารับรองคณะผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมสัมมนาตลอดงาน ผลของการอภิปรายในทุกหัวข้อทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะได้นำมารวบรวมจัดพิมพ์เป็นเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศต่อไป

### ข่าวการประชุมสมัชชาครั้งที่ 3 ขององค์การรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภาคตะวันออก

ในการประชุมสมัชชาครั้งที่ 3 ขององค์การรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภาคตะวันออก (Eastern Regional Organization for Public Administration หรือ EROPA) ณ กรุงเซอูล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1961 ศาสตราจารย์มาลัย หุวะนันทน์ คณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ปถม ขาญสุวรรณ อาจารย์ประจำพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการฝึกอบรมของคณะฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้แทนของรัฐบาลในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกขององค์การนี้

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมสมัชชาครั้งที่ 3 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร และการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดรูปงานเพื่อการพัฒนา (Seminar on Organizing for Development) ในการประชุมสมัชชาฯ ผู้แทนรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เสนอ ฯพณฯ Lee Souck Jae รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบริหารงานของรัฐบาล (Ministry of Government Administration) เป็นประธานของการประชุมสมัชชา และผู้แทนรัฐบาลไทยได้เสนอ ฯพณฯ Manouchehr Goodarzi รัฐมนตรีและเลขาธิการสภาการบริหารงานของรัฐบาลในระดับสูง (High Council on Government Administration) แห่งประเทศอิหร่านเป็นรองประธาน

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริหารปรากฏว่า คณะมนตรีบริหารชุดเดิม ซึ่งมี ดร. มาลัย หุวะนันทน์ เป็นประธาน ได้ครบกำหนดอายุตามระเบียบวาระ จึงได้มีการเลือกกันใหม่ ในการเลือกคณะมนตรีบริหารชุดใหม่นี้ ผู้แทนไทยได้เสนอให้ ฯพณฯ Lee Souck Jae รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบริหารงานของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมสมัชชาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนรองประธานอีก ๒ คนได้แก่ ฯพณฯ Manouchehr Goodarzi รัฐมนตรีและเลขาธิการสภาการบริหารงานของรัฐบาลในระดับสูง แห่งประเทศอิหร่าน และ ฯพณฯ Eleuterio Adevosso ผู้ประสานงานเศรษฐกิจและประธานสภาการบริหารงาน (Economic Coordinator and President of the Council of Administrative Management) แห่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง และคนที่สองตามลำดับ



ในด้านการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดรูปงานเพื่อการพัฒนา<sup>๕</sup> ได้มีการแบ่งออกเป็นคณะปฏิบัติงาน (Working Party) 3 คณะ ซึ่งมีหัวข้อสัมมนาและประธานกับผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

คณะปฏิบัติงานที่ 1—หัวข้อสัมมนา “การวางแผนงานและนโยบายเพื่อการพัฒนา” (Planning and Policies for Development) มีนาย Abelardo Subido เลขาธิการ ก.พ. แห่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประธาน และพลจัตวา Sydney T. Divers ที่ปรึกษาฝ่ายรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหประชาชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญ

คณะปฏิบัติงานที่ 2—หัวข้อสัมมนา “กลไกในการบริหารงานเพื่อการพัฒนา” (Administrative Machinery for Development) มี ๗ พณฯ Manouchehr Goodarzi แห่งประเทศอิหร่านเป็นประธาน และ ดร. Faqir Muhammad ศาสตราจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติของประเทศปากีสถานเป็นผู้เชี่ยวชาญ

คณะปฏิบัติงานที่ 3—หัวข้อสัมมนา “การจัดหาเงินเพื่อการพัฒนา” (Financing Development) มี ๗ พณฯ Rbi Jung Han รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธาน และ ดร. M.V. Mathur ประธานคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Chairman of the Department of Economic and Public Administration) และคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (Dean of the Faculty of Arts) แห่ง University of Rajasthan ประเทศอินเดีย เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวเกี่ยวกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ในระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับอาจารย์ใหม่มาร่วมงานด้วยอีก 2 ท่านคือ อาจารย์ระบิล นานากุล ประกาศนียบัตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, B.S. (Police Administration) และ M.S. (Public Administration) จาก California State College และอาจารย์ทัศนีย์ มุกสิกไชย ประกาศนียบัตรวิชาการบัญชี, พณ.บ. และ สส.บ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ M.S. (Social Work) จาก University of Southern California ในตำแหน่งอาจารย์ประจำโท ฝ่ายการสอน และฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ ตามลำดับ

คุณกมลลา รุ่งอุทัย บรรณารักษ์ตรีประจำห้องสมุดรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเดินทางไปศึกษาวิชาเพิ่มเติมทางบรรณารักษศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2506 นั้น บัณฑิตสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาโททางบรรณารักษศาสตร์ และเดินทางกลับมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2507 ขณะนี้คุณกมลลา รุ่งอุทัย ได้ประจำทำงานอยู่ที่ฝ่ายห้องสมุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์อาษา เมฆสุวรรณ อาจารย์ประจำเอก ฝ้ายการสอน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนขององค์การสหประชาชาติ เดินทางไปดูงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหาร และควบคุมงาน (Management Planning and Control) โดยไปร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สถาบันเกี่ยวกับการจัดการโครงการพัฒนา (Institute on Management of Development Project) ณ มหาวิทยาลัย Pittsburgh และดูงานทางค้ำปฏิบัติที่กระทรวงเกษตรของรัฐบาลสหรัฐ (U.S. Department of Agriculture) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีกำหนดเวลาแห่งละ 3 เดือนนั้น บัณฑิตได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2507 และได้เข้าประจำทำงานที่ฝ่ายการสอนตามปกติ

ในระยะใกล้เคียงกันนี้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่เตรียมตัวเดินทางไปศึกษาและดูงานต่อยังต่างประเทศ คืออาจารย์นวนิตย์ อินทรามะ อาจารย์ประจำเอก หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาและดูงานทางบรรณารักษศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนดเวลาประมาณ 2 ปี อาจารย์เซวง เรียงสุวรรณ อาจารย์ประจำเอก ฝ้ายวิจัย ซึ่งได้รับทุนจากองค์การสหประชาชาติให้เดินทางไปศึกษาต่อในวิชาการวิจัยทางสังคม (Social Research) ณ University of Southern California สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี และคุณประนอม วีราสา นักวิจัยโท ฝ้ายวิจัย จะได้เดินทางไปศึกษาต่อทาง Economics & Social Administration ณ ประเทศอังกฤษ มีกำหนดเวลาประมาณ 2 ปี

อาจารย์กริช เกตุแก้ว อาจารย์ประจำเอก ฝ้ายการฝึกอบรมข้าราชการ ได้โอนไปรับราชการในตำแหน่งนายอำเภอเอก อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2507 ขณะนี้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ณ โรงเรียนนายอำเภอ

## การฝึกอบรมข้าราชการ

กิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ปฏิบัติมาในรอบระยะสามเดือนที่แล้ว สรุปได้ดังนี้ คือ

จัดดำเนินการสัมมนาพัฒนานักบริหารรุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ณ โรงแรมรถไฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม และ วันที่ 9-19 กันยายน ศกนี้ตามลำดับ ในการสัมมนานี้ทางคณะฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานที่ต่างๆ มาเป็นผู้อภิปราย นอกจากนี้ยังได้จัดอาจารย์ในคณะไปเป็นผู้นำอภิปราย และเป็นวิทยากรในหัวข้อวิชาการต่างๆ ดังนี้ คือ อาจารย์ปดุม ชาณุสรณ์ เป็นผู้นำอภิปรายเรื่อง "แนะนำหัวข้อวิชา" และเรื่อง "การประชุมกลุ่มซินติเคท" อาจารย์ธวัช ฉัตรเนตร เป็นวิทยากรให้แก่ผู้นำอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักบริหาร" และเรื่อง "การวินิจฉัยสั่งงาน" อาจารย์กรีช เกตุแก้ว เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "มนุษยสัมพันธ์" และเรื่อง "การฝึกและการพัฒนาตัวบุคคล" อาจารย์มัลลี เวชชาชีวะ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "การวางแผนบริหารงาน" เรื่อง "การมอบอำนาจหน้าที่" และเรื่อง "ภาวะสร้างสรรค์" และอาจารย์อาชวัน วายวานนท์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "ศิลปะแห่งการเกลี้ยกล่อม" โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในรุ่นที่ 8 เป็นจำนวน 21 คน และในรุ่นที่ 9 เป็นจำนวน 23 คน

จัดดำเนินการฝึกอบรมครูผู้ฝึกอบรมของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 22 คน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ขอความร่วมมือมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านเทคนิค การถ่ายทอดวิชาความรู้ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในการฝึกอบรม การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2507 โดยมี อาจารย์ธวัช ฉัตรเนตร เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และอาจารย์มัลลี เวชชาชีวะ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2

นอกจากจัดดำเนินการสัมมนาและฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว ฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้คือ

ให้ความร่วมมือกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในการฝึกอบรมพนักงานที่ดิน อำเภอทวารวดีอำเภอจักร วันที่ 8 และ 9 ณ ห้องประชุมกรมที่ดิน โดยจัดให้อาจารย์กรีช เกตุแก้ว ไปเป็นผู้นำอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "มนุษย์สัมพันธ์" ในวันที่ 8 สิงหาคม และ 9 กันยายน 2507 ตามลำดับ

ให้ความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทวารวดีอำเภอจักร วันที่ 11 ณ สถานพักฟื้นสวางคนิवास จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่ 4-22 สิงหาคม 2507 โดยจัดให้อาจารย์ปถม ชาญสรณ์ เป็นผู้นำการประชุมแบบซินติเคท อาจารย์ธวัช ฉัตรเนตร ไปเป็นผู้นำอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "การวินิจฉัยสั่งงาน" อาจารย์มัลลี เวชชาชีวะ เรื่อง "การวางแผนงาน" และอาจารย์กรีช เกตุแก้ว เรื่อง "มนุษย์สัมพันธ์" อาจารย์นวนิตย์ อินทรามะ และ อาจารย์ชัตติยา กรรณสูต เรื่อง "การจัดทำรายงานเสนอต่อประชาชน" และให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมปลัดอำเภอจัตวาที่ได้รับเลื่อนชั้นเป็นปลัดอำเภอตรี ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2507 โดยจัดให้อาจารย์อรชวัน วายวานนท์ ไปเป็นผู้นำอภิปรายเรื่อง "ศิลปในการเกลี้ยกล่อม"

ให้ความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการสัมมนาพัฒนา นักบริหารในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดรอบที่ 2 วันที่ 1 ณ โรงแรมบางแสน จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2507 โดยจัดให้อาจารย์ปถม ชาญสรณ์ ไปเป็นผู้นำอภิปรายเรื่อง "การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในวงงาน"